
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 2/๒๕60 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕60 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

   ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
  ๑ นายมณเฑียร  คณาสวัสดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
  2 นางสาววนิดา  สาดตระกูลวัฒนา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี 
  3 นางกาญจนา  แป้นสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี 
  4 นายสุขสันติ  พักธรรมนัก  นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ   
  5 นายวีรชัย  บริบูรณ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
     นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ 
  6 นางวันดี  วิรสัสะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  7 นางสาวสิทธิธนา  โตอ่อน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน 
  8 นางเบญญาภา  ปานเนียม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

ด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
  9 นางศรีสุดา  วัชรอาภาไพบูลย์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
10 นางสาวอารีย์  บุญผ่อง  หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
11 นายอาคม  มีประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
12 นางสาวยุพิน  ปานเดช  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
13 นายอัครเดช  ภักดีรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
14 นางสาวอัญชลี  ตรีลพ  หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
15 นางชูศรี  สิงห์บูรณ์   หวัหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
16 นางอุไรศรี  ข านุรักษ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
17 นางรัตนา  ตรีสาร   หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
18 นายพิพัฒน์  กว้างนอก  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
19 นายก่อศักดิ์  จันทรวิจิตร  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
20 นางนลินลักษณ์  อิ่นค า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 
21 นางสุมาลี  ทองศรี   หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
22 นางสาวชิดชนก  น้อยโสภณ  นักจัดการงานทั่วไป แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
23 นายธนกฤต  เอกวริษฐ ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางระจัน 
24 นางสาวพัชรี  ตั้งเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ แทนผู้อ านวยการ 

โรงพยาบาลพรหมบุรี 
25 นายเทิดไทย  มีสะอาด     สาธารณสุขอ าเภอบางระจัน 
26 นายสมภพ  พรหมจรรยา  สาธารณสุขอ าเภอท่าช้าง 
27 นายศิริชัย  นาคพนม   สาธารณสุขอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
28 นายวิสุทธิ์  รอดค า   สาธารณสุขอ าเภอพรหมบุร ี
29 นายวิเชียร  พันธุ์สุข   สาธารณสุขอ าเภออินทร์บุรี 
30 นายยรรยง  นาคมา    สาธารณสุขอ าเภอค่ายบางระจัน 

ผู้ไม่มาประชุม   ติดราชการ 
  1 นายวัชรพันธ์  ศรีสวัสดิ์ เภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสขุ) เชี่ยวชาญ  
  2 นายธานินทร์  โตจีน   รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลอินทร์บุร ี  
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  3 นายวีรศักดิ์  นนทารมย์    รองผู้อ านวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
  4 นางสุนทรี  ศิริอ าพล   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 นายเดชา  สุคนธ ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
     ที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
  2 นายวิโรจน ์ มาเสนาะ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
  3 นางสิลินทิพย์  ชัยบุรินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลท่าช้าง 
  4 นางสาวพัชรี  ตั้งเจริญ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลพรหมบุรี 
  5 นายเทศนะ  ทองศรี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค่ายบางระจัน 
  6 นายอภิชา  เอกธีรธรรม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
  7 นายถาวร  ปานเพ็ชร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
  8 นางนิตยา  บุญปั้น   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
  9 นางสาวินี  เขียวร ี   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
10 นางสาววิยดา  รอดพ่าย  เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานด าเนินการประชุม มีวาระ
การประชุม ดังนี้ 
วาระพิเศษ เรื่องก่อนเข้าสู่วาระการประชุม  

-การมอบเกียรติบัตรทีมผู้ก่อการดี Merit Maker ป้องกันการจมน้ า 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 กิจกรรมวิ่ง “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่-ศิริราช” 
เพ่ือจัดหาทุนสมทบการสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาโรงพยาบาลศิริราช และย้อนร าลึกเส้นทางเสด็จทรงงาน 
ของสมเด็จพระบรมราชชนก และร่วมสืบสานปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช และเป็นการ 
แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก าหนดจัดกจิกรรมระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2560 เส้นทางวิ่ง 
เชียงใหม่-ศิริราช เป็นการวิ่งผลัดของทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราช โดยจะวิ่งเข้าเขตจังหวัดสิงห์บุรีที่อ าเภอบางระจัน 
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 15.30 น. จากนั้นวิ่งตามเส้นทางที่ก าหนดภายในจังหวัดสิงห์บุรีผ่านจุด 
ต่างๆ จนมาสิ้นสุดและจบกิจกรรมที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี เวลาประมาณ 22.00 น.วันที่ 16 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา  
05.00 น.ลงทะเบียน ณ เทวาลัยพระพรหม จากนั้นเป็นพิธีเปิดงานและปล่อยตัวนักวิ่ง งานนี้ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเจา้ภาพรว่มกับจังหวัดสิงห์บุร ีจึงขอเชิญเจา้หน้าที่สาธารณสุขร่วมงาน และมอบทีมพ้ืนที่ประสานงาน 
กับนายอ าเภอในการต้อนรับตามจุดต่างๆ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มีแนวคิดให้มีการแสดงพลังของประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีทุกเดือน เพ่ือ 
เป็นการถวายความอาลัยให้ในหลวงรชักาลที่ 9 และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลปัจจุบัน ซ่ึง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ก าหนดจัดงานตรงกับวัน อสม.วันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่สนามกีฬาจังหวัด 
สิงห์บุรี เริ่มเวลา 09.00 น. จึงขอเชิญชวน อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมงาน 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 1.3 การมอบอ านาจหน้าที่ราชการและมอบอ านาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ให้ข้าราชการ 
ปฏิบัติราชการแทน โดยมอบหมายให้ก ากับ ดูแล ควบคุมกลุ่มงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1 นายสุขสันติ  พักธรรมนัก นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ ก ากับ ดูแล ควบคุม  
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ และกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
  2 นายวีรชัย  บริบูรณ์  รก.นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ ก ากับ ดูแล ควบคุม
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
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  3 นางวันดี  วิรัสสะ  รก.นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ก ากับ ดูแล ควบคุม
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
  4 นายวัชรพันธ์  ศรีสวัสดิ์ เภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) เชี่ยวชาญ ก ากับ ดูแล ควบคุมกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
  5 นางวังจันทร์  กิตติภาดากุล ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) เชี่ยวชาญ ก ากับ ดูแล ควบคุม
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  กลุ่มงานสื่อสารองค์กร และกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
  6 นางสาวสิทธิธนา  โตอ่อน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน ก ากับ ดูแล ควบคุมงาน 
แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 1.4 โครงการส าคัญ 5 เรื่อง ทีต่้องเร่งด าเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2560  
      1) แผนแม่บทผู้สูงอายุ ตอนนี้จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้สูงอายุจ านวนมาก จึงควรต้องจัดท าแผนแม่บทให้ 
เสร็จไม่เกินเดือนสิงหาคม 2560 เพ่ือให้ส่วนราชการอ่ืนมีการต่อยอด และเตรียมการเพ่ือรองรับผู้สูงอายุแบบมี 
ส่วนร่วมของทุกกระทรวง มอบ รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ควบคุม ก ากับ ติดตามเรื่องนี้ 
      2) Service plan สาขาที่ 19 การบริจาคอวัยวะ ตอนนี้โรงพยาบาลสิงห์บุรีได้รับบริจาคอวัยวะจาก 
ผู้ป่วย 2 ราย ส าหรับเรื่องการบริจาคดวงตา คาดว่าภายในเดือนมีนาคม 2560 จะมีการวางแผนจัดประชุมให้ความรู้ 
แกนน าและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานรับบริจาคดวงตา มอบกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
รับผิดชอบเรื่องการบริจาคดวงตา และมอบ รก.นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ ควบคุม ก ากับ  
ติดตามเรื่องนี ้ส่วนเรื่องการด าเนินงานสาขาการบริจาคอวัยวะ ให้ด าเนินการตามปกติ 

     3) อาหารปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สิงห์บุรี” เมืองน่าอยู่ อันดับ 1 ของไทย ซึ่งผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสิงห์บุรีให้ความส าคัญ ปีนี้จะมีการจัดท าแผนงาน โครงการอาหารปลอดภัยใหม่ 
      4) สมุนไพร  งบฯในการด าเนินงานส่วนใหญ่จะสนับสนุนไปที่โรงพยาบาลอินทร์บุรี แต่ต้องด าเนินการ 
เป็นภาพรวมจังหวัด จะได้ประชุมหารือในรายละเอียดต่อไป 
      5) Primary Care Custer (PCC) และ Long Term Care (LTC) เป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
ขณะนี้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทุกแห่งตอบรับเข้าร่วมด าเนินการพร้อมสมัครเป็นต าบล LTC กับ  
สปสช. ยกเว้น อบต.บ้านหม้อ และ อบต.โรงช้าง เนื่องจากเอกสารยังไม่เรียบร้อย ตอนนี้พบปัญหาเรื่อง Care giver 
ส่วนใหญ่หลายแห่งยังไม่ได้รับเงิน ส่วนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชมมีเพียง 13 แห่ง ขาดอีก 
ประมาณ 30 กว่าแห่ง จึงขอให้เร่งรัดด าเนินการให้ครอบคลุมและครบตามองค์ประกอบที่กระทรวงฯก าหนดทุกแห่ง 
ด้วย มอบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯรับผิดชอบ และนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 1/๒๕60   
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ไม่มีแก้ไข 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
  ไม่มี 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอในที่ประชุมและแจ้งเพ่ือทราบ  
     4.๑ คณะผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง/สาธารณสุข           
อ าเภอทุกอ าเภอ  
 4.1.1 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ   

     4.1.1.1 ตารางเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลต่อประชากร UC ตั้งแต่ปี 2555-2561 จะเห็นว่าอัตรา 
การเพ่ิมแต่ละปีไม่เท่ากัน ปี 2560 เสนอขอไป 3,150.23 บาท ได้รับ 3,109.87 บาท ส่วนปี 2561 ได้รับแจ้ง
จัดสรร 3,184.87 บาทต่อประชากร UC 
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     4.1.1.2 แผนการโอนเงิน UC ปี 2560 ณ วันนี้มีเงิน UC ที่มาถึงหน่วยบริการแล้ว ได้แก่ OP PP  

โอนครบร้อยละ 100 เหลือ IP และ CR ซึ่งจะโอนให้เมื่อมีการส่งผลงาน โดยจะมีการปรับเกลี่ยก่อนส่งให้หน่วย 
บริการต่อไป สรุปเงินแจ้งโอนงบเหมาจ่ายรายหัว งวดที่ 1-2 ปี 2560 คงเหลือท่ีโอนจริง ภาพรวมทั้งจังหวัด 
ประมาณ 71 ล้านบาทเศษ  
      4.1.1.3 จังหวัดสิงห์บุรี มีหน่วยบริการที่ขอรับสนับสนุนเงินกันระดับประเทศ (LOI) ปี 2560 ได้แก่  
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 50 ล้านบาท โรงพยาบาลท่าช้าง 6 ล้านบาท และหน่วยบริการเป้าหมายสามารถขอรับเงิน 
สนับสนุนที่กันระดับประเทศเพ่ิมเติมได้ ส่วนตอนนี้เงินกัน Basic payment ทีเ่หลืออยู่ เป็นเงินบริหารจัดการประเทศ/ 
เขต/จังหวัด ยอดเงิน 1,900 ล้านบาท เหลือ 300 ล้านบาท กันเงิน Step 7,700 ล้านบาท เหลือ 1,746 ล้านบาท รวม 
เหลือเงินกัน 2,046 ล้านบาท  
      4.1.1.4 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หากพิจารณาจัดสรรตามเกณฑข์อง
กระทรวงฯปี 2560 คือ จัดสรรตามขนาดของ รพ.สต.ซึ่ง รพ.แม่ข่ายต้องจ่าย Fixed Cost ให้ รพ.สต ประมาณ 14 
ล้านบาทเศษต่อปี แต่หากใช้เกณฑ์เดิมของปี 2559 รพ.แม่ข่ายจะจ่าย Fixed Cost ให้ รพ.สต.ประมาณ 7 ล้านบาทเศษ
ต่อปี จึงขอให้ รพ.แม่ข่ายทุกแห่งจ่ายค่า Fix cost ในอัตราเดิมของปี 2559 และสนับสนุน ค่ายา ค่า lab และค่า
วัสดุทางการแพทย์ ให้ รพ.สต.ตามปกติ ขอให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ท าหนังสือแจ้งโรงพยาบาลทุกแห่งโอนเงินค่า Fix 
cost ตามเกณฑป์ี 2559 สนับสนุนให ้ร.พ.สต.ลูกข่ายให้ครบร้อยละ 100 ด้วย 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีประชุมน าเสนอ 
 4.1.2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี  ประชาสัมพันธ์ทุนแพทย์ประจ าบ้านปีการศึกษา 2561 จากการ 
ประชุมองค์กรแพทย์ เสนอทุนที่มีตัวบุคคลไปเรียนก่อน ได้แก่ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, กุมารเวช, อายุรกรรม ,อายุรศาสตร ์
โรคไต, สูตินรเีวช, ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ,วิสัญญี , อายุรศาสตร์หัวใจ, ศัลยศาสตร์ , ประสาทศัลยศาสตร ์สาขาละ 1 ทุน  
และสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2 ทุน รวมทั้งหมด 12 ทุน ฝากประชาสัมพันธ์ให้แพทย์ผู้สนใจทราบด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ประธาน  ติดภารกิจ จึงมอบให้นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ เป็นประธานในการประชุมต่อ 
     4.2 เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
 4.2.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  น าเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
      4.2.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 (24 กพ.60) กระทรวงเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย 
ส าหรับการเบิกจ่ายเดือนนี้ ผลงานภาพรวมร้อยละ 38.93 เป็นงบด าเนินงานร้อยละ 32.43 งบลงทุนร้อยละ 44.09  
ส่วนการเบิกจ่ายงบด าเนินงานภาพรวมของ สสอ./กลุ่มงานใน สสจ.ร้อยละ 42.78/37.69 และระบบติดตามการ 
บริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ งบที่ได้รับโอนทั้งหมด (เฉพาะงบด าเนินงาน) ประมาณ 18 ล้านบาท  ยอดเบิกจ่ายตาม 
ใบโอนร้อยละ 75 และในวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ส่วนกลางจะเชิญประชุมเรื่องนี้ คาดว่าจะได้ความชัดเจนมากขึ้น 
ซ่ึงจะชี้แจงผู้เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป 
  ประธาน  บางหน่วยงานมีการเบิกจ่ายน้อย ขอให้เร่งรัดด าเนินการด้วย 
      4.2.1.2 จากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2560 ระหว่างวันที ่8-10 กุมภาพันธ์  
2560  มีค าแนะน าหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสาร และขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลการด าเนินงานตามค าแนะน าหรือการสั่งการฯต่อไป  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
     4.2.1.3 ผลการด าเนินงานการให้บริการวัคซีน (กุมภาพันธ์ 2560) 
  นายอภิชา  เอกธีรธรรม  จากการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทาง video conference  
ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เน้นวัคซีน MMR1 และ MMR2 ส าหรับปี 2559  
ผลงานภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรี MMR1/MMR2 ร้อยละ 91.35/79.78 ส าหรับผลงานการใหบ้ริการวัคซีน 
ตามช่วงอายุของจังหวัดสิงห์บุร ี(27 กุมภาพันธ ์2560) ได้แก่ วัคซีน BCG ร้อยละ 97.19 ,DTP-HB3 รอ้ยละ 94.73 ,  
HBV1 ร้อยละ 97.89 , MMR1/OPV 3 ร้อยละ 94.02/94.73  และ DTP 4/IPV ร้อยละ 92.53/92.97 , JE/OPV 4  
ร้อยละ 89.67/92.53 , JE/ MMR2 ร้อยละ 74.82/88.36  , DTP 5/OPV 5 ร้อยละ 90.22/90.1  
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  ประธาน  จะเห็นว่าผลงานการให้บริการวัคซีนของโรงพยาบาลค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับ รพ.สต. 
ฝากผู้อ านวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามในพื้นที่ด้วย และฝากงาน IT ติดตามตรวจสอบแก้ไข  
CID กับ Type area , ผลงานการให้วัคซีน MMR1 และจัดทีมไปช่วยเทศบาลด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
      4.2.1.4 COCKPIT ระบบก ากับติดตามตัวชี้วัดของจังหวัด/เขต  จังหวัดขอรายชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละ
หน่วยงานไป แต่ยังส่งไม่ครบ ตอนนี้ได้บันทึกรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
  ประธาน  ระบบ COCKPIT ให้เร่งจัดอบรม Admin/ผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว  
      4.2.1.5 ผลการด าเนินงานการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (28 กพ.60) 
  นายอภิชา  เอกธีรธรรม  จากการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจาก HDC  ในส่วนของข้อมูลการตาย
ที่ไม่ตายจริงใน 8 หัวข้อ พบมีข้อมูลผิดพลาดเพ่ิมขึ้น ขอให้มีการตรวจสอบแก้ไขด้วย 
  ประธาน  ฝาก สสอ.ติดตาม และทีม IT อ าเภอลงไปจัดการตรวจสอบข้อมูลท าให้ถูกต้องด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
     4.2.1.6 สรุปสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60 (24 กพ.60) 
  นายถาวร  ปานเพ็ชร์  โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 อันดับสูงสุด ได้แก่ อุจจาระร่วง ปอดบวม และ 
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  อัตราป่วยเทา่กับ 84.86 , 26.93 และ 25.41 ต่อประชากรแสนคน สว่นสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
จังหวัดสิงห์บุรี พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพศหญิง 1 ราย ที่หมู่ 3 ต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี อัตราป่วยเท่ากับ 0.47  
ต่อประชากรแสนคน ส าหรับสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 พบผู้ป่วย 40 ราย อัตราป่วย 
เท่ากับ 20.33 ต่อประชากรแสนคน และพบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 2 ปี  
  รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อได้ท าหนังสือแจ้งแนวทาง 
การด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากอย่างเคร่งครัด ทั้งในศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน และห้างสรรพสินค้าแลว้ 
ส าหรับเรื่องการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก เนื่องจากตอนนี้มีการระบาดของสัตว์ปีกรอบๆประเทศ ฝากผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ 
สสอ. ในพื้นที่ใด ถ้ามีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ หรือกรณีมีผู้ป่วยเป็นไข้ มีประวัติสัตว์ปีกป่วยตายภายในบริเวณบ้าน  
ขอให้แจ้ง อสม./สสจ. เพ่ือประสานงานกับปศุสัตว์จังหวัด ในการเฝ้าระวังโรคร่วมกัน จะได้ประสานส านักงานป้องกัน 
ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เพ่ือซ้อมแผนบนโต๊ะต่อไป  
  ประธาน  ฝากทีมในพ้ืนที่เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก โดยเฉพาะในศูนย์เด็กเล็ก และ 
ในพ้ืนที่อ าเภอ ต าบลที่มีการระบาดของโรคด้วย และมีประเด็นเรื่องการวินิจฉัยโรคอุจจาระร่วง บางครั้งไมต่รงตาม 
ค าจ ากัดความของโรคอุจจาระร่วงที่กระทรวงฯก าหนด ท าให้มีอัตราป่วยของโรคอุจาระร่วงสูงเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัด 
สิงห์บุรีทกุปีมาโดยตลอด มอบงานระบาดวิทยาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดประชุมพิจารณาแก้ปัญหาต่อไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ น าเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
     4.2.2.1 อัตราการครองเตียงหน่วยบริการ ค่าเฉลี่ยเดือนตุลาคม 2559 –กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 

61.55 สูงสุดที่ รพ.สิงห์บุรี ร้อยละ 82.00 และพบว่า รพ.สิงห์บุรี มีจ านวนผู้ป่วยในที่จ าหน่าย สูงสุดร้อยละ 57.17 
     4.2.2.2 สรุปยอดลูกหนี้ผู้ป่วยนอกในจังหวัดค้างช าระในจังหวัดสุทธิของ รพ.สิงห์บุรี (ยอดสะสม กพ.60)  

8.2 ล้านบาทเศษ รายงานแสดงยอดหนี้คงค้าง สปสช.ของ รพ.ทุกแห่ง (26 กพ 60) 22 ล้านบาทเศษ  
     4.2.2.3 การลงทะเบียนตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (มค.60) ภาพรวม  

9,958 คน จากประชากรทั้งสิ้น 219,325 คน  
      4.2.2.4 การส่งใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับบริการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการของพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นของ รพ.สต.ในจังหวัดสิงห์บุรี ภาพรวมมีหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมร้อยละ 37.50 พบว่า รพ.สต.ในเขต 
อ าเภอบางระจัน และอ าเภอพรหมบุรีสมัครเข้าร่วมร้อยละ 100 ส่วน รพ.สต.ในเขตอ าเภอค่ายบางระจัน และ รพ.สต. 
ในเขตอ าเภอท่าช้าง ยังไม่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วม ซึ่งขณะนี้รอบแรกหมดเขตรับสมัครแล้ว 

ประธาน  หน่วยงานที่ไม่สมัคร ให้ไปศึกษาหาข้อมูลดูรายละเอียด ตอนนี้มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังไปรับ 
บริการที่ รพ.สต.แล้วสามารถเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องส ารองจ่าย นับเป็นประโยชน์ 



-6- 
      4.2.2.5 ขอความร่วมมือหน่วยบริการทุกแห่งที่มีงบลงทุน/งบค่าเสื่อม ที่ยังไม่ด าเนินการก่อน
ประกาศ 12 ตุลาคม 2559 รีบด าเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.2.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ  น าเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
      4.2.3.1 กิจกรรมวิ่ง “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่- 
ศิริราช” ชี้แจงเส้นทางวิ่งและจุดต้อนรับภายในจังหวัดสิงห์บุรี ภารกิจของหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการ 
เชิญชวนร่วมบริจาค รับบริจาค และรวบรวมเงินบริจาคส่ง รพ.ศิริราช อ านวยความสะดวก จัดเตรียมรถพยาบาล 
และหน่วยปฐมพยาบาล เชิญชวนเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสาร  
  รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ก าลังจัดท าแผ่น CD  
เพ่ือให้ รพ.สต.น าไปประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวสารในหมู่บ้านด้วย 
  ประธาน  พรุ่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี จะประชุมเรื่องนี้ คงจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ขอเชิญทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด รวมทั้ง อสม.เข้าร่วมกจิกรรม โดยเฉพาะวันที ่16 มีนาคม 2560 พ้ืนที่ที่บริเวณใกลเ้คียง เชน่ ต.มว่งหมู่ และ 
ต.พรหมบุร ีควรน ามวลชนเข้าร่วมงาน  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.2.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  น าเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      4.2.4.1 ผลการตรวจสอบภายในของ รพ.6 แห่ง และ รพ.สต.จากการสุ่ม 10 แห่ง ในปี 2559 โดยหน่วยงาน 
ระดับจังหวัด จะเห็นว่า รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบของ อ.อินทร์บุรี ส่วนใหญ่มีผลงานมากกว่าร้อยละ 90 โดยคะแนน 
มาจาก 4 ด้าน (พัสดุ,บัญชี,เภสัช, การเงิน) สรุปข้อสังเกตที่ตรวจพบ รายละเอียดได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  
  รก.นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ ความผิดพลาดของ รพ.สต.เช่น บางแห่ง 
จ่ายเงินสดช าระค่าสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เช็ค เป็นการล่อแหลมต่อการทุจริต ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการจ่ายเงินบาง 
รายการ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ฝากทีมตรวจสอบควบคุมภายใน รวบรวมจ านวน รพ.สต.ที่ไม่ใช้เช็ค ติดขัดอะไร  
  ประธาน  การตรวจสอบภายในเป็นเรื่องรายละเอียด ควรตั้งทีมลงไปพูดคุยปัญหา และวางกรอบการ 
ท างาน ให้ปฏิบัติถูกต้องชัดเจน ส่วนใหญ่พบปัญหางานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับล่าช้า บางครั้งผิดเรื่องเดิมซ้ าๆ  
ดังนั้นตรวจสอบภายในควรคิดท าอย่างไรจะลงลึกในรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า และท าให้บุคลากร 
ในพ้ืนที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในระบบไม่ผิดพลาด มีความโปร่งใสเป็นที่ไว้วางใจให้กับผู้บริหารได้  
      5.2.4.2 การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 จังหวัดสิงห์บุรีมีเงิน 4 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้จัดสรร การส ารวจข้อมูล จ านวนบุคลากร  
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ ความจ าเป็นของ รพ.สต./รพ.ที่ต้องใช้งบการจ่ายค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ 11) แต่ละแห่งจ านวน 
เท่าไร เพ่ือสรุปเป็นภาพรวม และน าเสนอผู้บริหาร คาดว่าจะจัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องประมาณสัปดาห์หน้า หลังจากนั้น 
จะจัดสรรและยื่นค าขอรับเงินตามเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ 11) ต่อไป 
  ประธาน  การจ่ายค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ 11) พบปัญหาหลายกรณี ทีย่ังหาข้อสรุปไม่ได้ เช่น 
ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนมีใครบ้าง เป็นต้น 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
      4.2.4.3 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ  

 นางสาวินี  เขียวรี  สถานการณ์การเงินการคลัง (31 ธค.59) จากการประเมินภาวะวิกฤตทาง 
การเงินของหน่วยบริการ พบว่า รพ.สิงห์บุรี ระดับปกติ รพ.อินทร์บุรีระดับ 6 รพ.พรหมบุรีระดับ 4 ที่เหลือ ระดับ 1  
สถานการณ์เงินสดคงเหลือสุทธภิาพรวม 85 ล้านบาทเศษ  รพ.สิงห์บุรี 163 ล้านบาทเศษ  รพ.ท่าช้าง 2.3 ล้านบาทเศษ 
ที่เหลือ 4 แห่ง ติดลบ ตอนนี้ผู้บริหารระดับกระทรวงใช้ระบบ Monitor Planfin ในการตรวจสอบดูข้อมูล Real time 
จากการเปรียบเทียบ Planfin (ตค.-ธค.59) ของโรงพยาบาลทกุแห่ง ภาพรวม พบว่า รพ.สิงหบ์ุรี/รพ.อินทร์บุรี รายได้สูง 
กว่าแผน ร้อยละ 16.92/0.85  และรายจ่ายต่ ากว่าแผนร้อยละ 16.36/10.49 ส่วน รพ.พรหมบุรี/รพ.ท่าช้าง  
รายได้ต่ ากว่าแผนร้อยละ 7.6/6.8 และรายจ่ายสูงกว่าแผนร้อยละ 1.31/5.43 ส่วน รพ.บางระจัน รายได้/รายจ่ายสูงกว่า 
แผนร้อยละ 15.24 /4.28  และ รพ.ค่ายบางระจัน รายได้สูงกว่าแผนร้อยละ 11.66 รายจา่ยต่ ากว่าแผนร้อยละ 4.57  
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  มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
     5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  น าเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 5.1.1 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชัว่คราวเงนิบ ารุงของ รพ.ท่าช้าง ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ต าแหน่ง เนื่องจาก 
ไม่เพียงพอในการให้บริการ หากพิจารณาตามกรอบ ต าแหน่งสายสนับสนุนอ านวยการ ขั้นต่ ามีได้ 28 คน มีจริง 16 
คน ขาด 12 คน หากคณะกรรมการฯในที่ประชุมฯพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติ สามารถเปิดรับสมัครได้ 
  ประธาน  ปัจจุบันมีพนักงานขับรถยนต์ 2 คน ไม่เพียงพอในการให้บริการ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีประชุมน าเสนอ 
วาระท่ี 6  วาระอ่ืนๆ 
     6.1 หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร  จากการไปประชุมเมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 กรมสนับสนุนบริการ 
สุขภาพ แจ้งว่า จะลงประเมินมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ มาตรฐานงานสุขศึกษา 
ตามโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยเริ่มประเมินเดือนเมษายน 2560 ซ่ึงจากการจับฉลากจังหวัดสิงห์บุรีจะถูกประเมิน 
เป็นอันดับแรก จึงขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองในด้านต่างๆให้ครบทุกด้านก่อน และเตรียมตัวรับการ 
ประเมินด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.25 น. 

      นางนิตยา  บุญปั้น 
             ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


